



Các nhà khoa học phát hiện ra pharaoh Akhenaten - cha của Tutankhamun danh tiếng - một vài đợt bị n k l .

Qua quá trình nghiên cứu xác vua Akhenaten - các nhà khoa học phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Họ nói rằng, nếu như Akhenaten sống trong thời đại ngày nay, thì ông có thể sẽ là siêu sao Hollywood. Bởi không còn hóa trang Akhenaten có thể dễ dàng vào vai... ngược lại ngoài hành tinh.

"Giống một dài v i nh ng đ ng nét của loài r n, phần sau của chi c đ u dài khác thường và có hình tròn qu tr ng. Phần não lớn gấp 1,5 ng i bình thường. Nh ng ngón tay dài mang hình dáng nh n, các ngón chân có màng nh chân nhái. Phần hông to và b ng c đàn bà". Nh ng ng i cùng thời mô tả Akhenaten nh v y.

Thời của vua pharaoh này được phát hiện vào năm 1907, nhưng nó bị hủy hoại khá nhiều. Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tin rằng 100% đó là xác của Akhenaten. Tuy nhiên chi c s đ c l u gi trong quan tài bằng đá qu là đ th ng. "Chi c s này qu là làm tôi ngạc nhiên" - nhà Ai Cập học nổi tiếng, giáo sư Donald B.Redford, đã th t lên nh th khi xem chi c s của Akhenaten.

Đây không phải là nh ng nh n xét c m tính mà là nh ng nghiên cứu có c s của khoa học. Kết luận về Akhenaten được một hội đồng khoa học thế ng niên (do Viện Y học của Đ i h c T ng h p thu c bang Maryland t ch c) đưa ra cách đây không lâu. Tuy đây ng i ta t ng

ngiên cứu "lịch sử bệnh lý" của các nhân vật lịch sử, như Napoleon, Mozart, thậm chí cả Alexander đại đế. Và giới đây là Akhenaten, vị vua sống cách nay hơn 3.500 năm.

Nghiên cứu học về của Akhenaten, các nhà khoa học phát hiện ra vài sự bất thường. Vị vua này có thể mắc căn bệnh gọi là "hội chứng Marfan", làm rời lỏng gân, khiến khuôn mặt bị dài ra và phía sau đầu có hình dáng què trẹo. Ngoài ra, Akhenaten cũng mắc căn bệnh gọi là "Klinefelter" làm nới lỏng tiết ra nhiều hormone nam, khiến ông có bộ ngực nam.

Còn cho là nhận định trên của các nhà khoa học là đúng, và Akhenaten là người mắc bệnh như người có định mệnh mâu thuẫn. Bị người mắc hai chứng bệnh trên không những bị bệnh nặng nề mà còn bị hỏng cơ quan sinh dục, đến đến vì thế không thể có con. Trong khi đó, các dữ liệu lịch sử cho thấy vị pharaoh này là người đàn ông mạnh mẽ, có hai vị chính thất và hơn 10 người con. Chỉ riêng hoàng hậu Nefertiti nhận sự tụy tụy trên đã sinh cho ông 6 đứa con gái. Còn pharaoh Tutankhamun là con người và thế hai của Akhenaten.

Các nhà thiên văn học và các nhà nghiên cứu vật thể thì cho rằng, sự bất thường của Akhenaten chính là do di truyền gen. Đây có thể là thế nghiệm của... người ngoài hành tinh đến từ vùng Sirius, đến để thực hiện trong truyền thuyết của nhiều dân tộc, trong đó có Ai Cập cổ đại. Họ phỏng đoán rằng, "người ngoài hành tinh" không trực tiếp giao phối với người trái đất, mà cấy ghép nhân tạo bằng cách đưa gen của mình vào cơ thể người.

Đặc biệt một số suy luận nghe có vẻ hoang đường, cách để nghiên cứu thì là phân tích ADN thể thể của Akhenaten. Tuy nhiên chính quyền Ai Cập lại không cho phép thực hiện điều này.

*(Theo nguôn khoa hoc.com)*